

Chúc Mừng! Bạn đã có thi quốc tịch Mỹ

Chúc mừng! Bạn đã trở thành công dân Mỹ! Chắc là bạn đã học nhiều để thi đỗ phỏng vấn. Bạn đã học nhiều tiếng đồng hồ để viết câu bằng Tiếng Anh, trả lời những câu hỏi về lịch sử chính phủ nước Mỹ và những câu hỏi về cái đơn của bạn. Nếu chúng tôi đã giúp bạn sẵn sàng thi đỗ phỏng vấn, chúng tôi rất vui mừng đã có cơ hội phục vụ bạn!



Cả thời gian bạn đã học vất vả có kết quả! Bây giờ bạn đã thi đỗ phỏng vấn. Chắc bạn cũng đã có lễ tuyên thệ rồi. Bạn đã thề trung thành với Nước Mỹ, rồi có mọi quyền lợi của thi quốc tịch Mỹ: quyền đi bầu, bảo trợ người trong gia đình qua Mỹ, hộ chiếu Mỹ, và công việc trong chính phủ Mỹ. Một lần nữa, xin bạn chấp nhận lời chúc mừng của chúng tôi về sự hoàn thành tốt đẹp mục đích quan trọng này của bạn.

Xin bạn bỏ một chút chú ý tới sự kiện sau đây: Trước khi bạn tuyên thệ, không có một cái lợi như quyền đi bầu, passport, bảo lãnh ai nào cả. Thay đổi đầy ý nghĩa này trở thành thi công dân Mỹ đã đem lại những cái lợi này.

Tại Nhà Thờ Bình An, chúng tôi vui mừng phục vụ người, thực ra, được gọi là “Nhà Thờ hỗ trợ dòng bào Việt Nam.” Chúng tôi giúp người với những cái đơn Bộ Dị Trú, Tiếng Anh, thi quốc tịch, vân vân. Những lĩnh vực phục vụ như thế không phải lý do tại sao Nhà Thờ Bình An còn lại tại đây. Có một công dân có giá trị cao hơn Nước Mỹ—đó là Nước Thiên Đàng. Nhưng rất giống như những ích lợi thi công dân Mỹ không được cho người nào chưa có thi quốc tịch Mỹ, những ích lợi và hạnh phúc của thi công dân Nước thiên đàng chỉ được nhận bởi người nào thi công dân



thiên đàng—vương quốc Đức Chúa Trời—có nghĩa là tin cậy vào một mình Ngài. Giống như thi công dân Mỹ có nhiều ích lợi, thi công dân vương quốc Chúa có lợi ích nhiều như: sự bình an thực sự, sự sống dư dật, và sự sống đời đời—chỉ kể một số.

Chắc là bạn đã phấn đấu nhiều để trở thành thi công dân Mỹ. Nhưng để trở thành thi công dân thiên đàng, nhu cầu là sự toàn hảo—đời sống thiếu lỗi nào cả. Nhưng không một ai là toàn hảo cả, như tục ngữ có câu: “nhân vô thập toàn.” Không ai có thể được hưởng thiên đàng qua công đức của mình. Chúa biết sự kiện này và đã tạo nên một cách chúng ta được công dân thiên đàng: Chúa đã gửi Con Một của Ngài để sống một cuộc sống toàn hảo thay cho chúng ta, bằng cách này xứng đáng thiên đàng cho mọi người tin.